

Số: 35 /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2015

KẾ HOẠCH

Đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ trong đồng bào các tôn giáo

Căn cứ Công văn số 334/CAT-PV28 ngày 27/4/2015 của Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT của Chủ tịch UBND tỉnh “về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo; Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ trong đồng bào các tôn giáo như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm nâng cao ý thức chính trị, pháp luật và tinh thần trách nhiệm bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị của cán bộ công chức, viên chức và lao động trong cơ quan, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo.

2. Chủ động, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn cơ quan, chống các biểu hiện tiêu cực, làm cơ sở thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

3. Nắm vững, quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, làm nền tảng tạo thành thế trận an ninh vững chắc trong cơ quan, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong cơ quan, chấp hành đúng nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền cho cán bộ CCVC và lao động nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phần tử xấu đối với cách mạng Việt Nam, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ cơ quan, đấu tranh với các hoạt động phá hoại nội bộ và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến đến các CBCCVC và lao động những nội dung bảo vệ an ninh trật tự xã hội, các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ ANTQ, trong đó cần tuyên truyền nhận thức rõ: Tín ngưỡng, tôn giáo, Đảng, Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo, lợi dụng chính sách đổi mới, hội nhập quốc tế.

2. Công tác xây dựng và tổ chức hoạt động bảo vệ ANTQ

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về ANTQ, trật tự an toàn xã hội như: Chỉ thị số 11-CT/BNV(V11) ngày 07/6/1994 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới”; Kết luận số 86-KL/TW ngày 05/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 04/10/2006 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác đảm bảo An ninh quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 20/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 05/01/2012 của Tỉnh ủy Bắc Giang về việc Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Triển khai thực hiện kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn của Công an tỉnh về phong trào bảo vệ ANTQ.

Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo tuyên truyền tới toàn thể CBCCC, VC và lao động trong cơ quan thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm;

Nâng cao giác ngộ chính trị, không nghe và làm theo những thủ đoạn lừa bịp của các thế lực thù địch; phân biệt được hoạt động tôn giáo thuần túy với hoạt động tôn giáo bị lợi dụng mục đích chính trị

Thực hiện đầy đủ các quy định về đoàn vào, đoàn ra theo đúng Quy chế hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tổ chức xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan vững mạnh. Phối kết hợp với các ngành và các đơn vị trên địa bàn đặc biệt là Tổ an ninh liên hoàn phường Hoàng Văn Thụ trong việc thực hiện công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan và phòng chống các tệ nạn xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch toàn thể cán bộ, CCVC và lao động thuộc Sở nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung theo đúng kế hoạch đề ra.. Giao cho Văn phòng Sở có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai theo đúng quy định .

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị trao đổi, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở kịp thời chỉ đạo./.

Nơi nhận: *h*

- Phòng PV28 - Công an tỉnh;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Phòng PV28- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở.



Nguyễn Đức Kiên